



จดหมายข่าว

พระวรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



@RMUCHANNEL

www.rmu.ac.th

facebook.com/www.rmu.ac.th

ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 08 0837 6075, 06 1404 2390 และ 08 1747 8385

จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านแผนจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ



วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาคุณ อาคารบุญถึญอิตถาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร Non-degree หลักสูตรพัฒนาครุวิถีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ จำนวน 40 คน และหลักสูตรการสร้างห้องเรียนสมรรถนะสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 60 คน



วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ และเปิดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการอ่าน และเขียน ตามความสอดคล้องของกิจกรรมด้านพัฒนาครูผู้เรียนเน้นการพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กไทย 2.กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องหรือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้พัฒนาแนวทางและสื่อการเรียนการสอนเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา โดยการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนการสอน และ 3.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน



วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดให้มีการนำส่งเอกสารรับรายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา บุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

